

Số 201/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại CTCP thiết bị điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ban hành theo quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 và Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNNPC của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Căn cứ Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 27/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về việc thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán.

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐTV sau khi xem xét Tờ trình số 3540/TTr-EVNNPC ngày 31/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần thiết bị điện miền Bắc (NEEM) do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại NEEM do EVNNPC sở hữu được lập bởi đơn vị tư vấn Vietinbank Securities như đề xuất tại tờ trình số 3540/TTr-EVNNPC của Tổng giám đốc (dự thảo đính kèm Nghị quyết).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐTV ban hành văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cam kết thực hiện chuyển nhượng phần vốn đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại NEEM theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc: (i) Ban hành quyết định phê duyệt phương án chào bán cổ phần tại NEEM do EVNNPC sở hữu theo các



nội dung thông qua tại Điều 1 nêu trên; (ii) Chỉ đạo Người đại diện vốn của EVNNPC tại Công ty NEEM và các Ban chức năng phối hợp với Công ty NEEM, đơn vị tư vấn triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý, ký các văn bản, tài liệu có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Nơi nhận:

- HĐQT EVN (để b/c);
- HĐQT, TGD EVNNPC;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TH HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Nguyệt Ánh



Số: 3540/TTr-EVNNPC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự thảo Phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/07/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2022 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPC;

Căn cứ Công văn số 6521/EVN-QLV ngày 25/10/2021 của EVN về việc biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp có vốn góp của TCT có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Theo đó, EVN chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVNNPC tại NEEM theo đề xuất của EVNNPC, đảm bảo khả thi, bảo toàn và phát triển vốn góp;

Căn cứ Nghị quyết số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPC thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 7392/EVN-QLV ngày 3/12/2021 của EVN về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có sở hữu chéo, có dấu hiệu mất an toàn tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 1350/CT-EVN của EVN ngày 23/3/2023 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Dự thảo phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị điện miền Bắc (NEEM) do EVNNPC sở hữu được lập bởi tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities) và các tài liệu kèm theo;

Căn cứ Tờ trình số 1108/TTr-HĐTV ngày 27/07/2023 của Hội đồng thoái vốn đã được Tổng giám đốc phê duyệt thông qua dự thảo Phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán.

Căn cứ Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 27/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về việc thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại CTCP Thiết bị



Điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán.

Tổng giám đốc EVNNPC báo cáo Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty các nội dung sau:

1. Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNNPC tại CTCP Thiết bị Điện Miền Bắc thông qua phương thức chào bán cổ phần ra công chúng

1.1. Phương thức chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM

EVNNPC là công ty con của EVN (EVN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), do đó, EVNNPC không thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (“Nghị định 91”), Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định 32”) và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP.

Mặt khác, NEEM là công ty cổ phần đại chúng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 3377/UBCK-GSDC ngày 06/06/2023, EVNNPC hiện đang nắm giữ 2.323.616 cổ phần, tương ứng với 26,26% vốn điều lệ của NEEM. Do đó, EVNNPC hiện là cổ đông lớn của NEEM.

Vì những lý do nêu trên nên việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC đầu tư tại NEEM được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020 và Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020.

Do vậy việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM có thể thực hiện theo 02 phương thức:

Phương thức 1: Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức Giao dịch khớp lệnh trên sàn UPCOM trong trường hợp NEEM đã chính thức được giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

Phương thức 2: Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn UPCOM (đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận).

So sánh ưu điểm và nhược điểm của 02 Phương thức:

Nội dung	Giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM	Giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán (Bán đấu giá công khai)
Ưu điểm	<ul style="list-style-type: none"> - Không bị giới hạn về thời gian thực hiện giao dịch (nếu EVNNPC có liên quan đến người nội bộ của NEEM thì thời hạn giao dịch của mỗi lần bán được giới hạn là 30 ngày). - Khi NĐT đã khớp lệnh mua cổ phiếu thì không thể hủy lệnh mua và tiền mua cổ phần được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thanh toán theo quy định về giao dịch cổ phiếu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư được tiếp cận về đợt chuyển nhượng qua nhiều kênh thông tin: trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên báo trung ương/báo địa phương), trên website của Tổ chức thực hiện đấu giá, của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng (EVNNPC) và của NEEM; - Ít bị ảnh hưởng bởi giá giao dịch trên sàn, kể cả trường hợp giao dịch chuyển nhượng với khối lượng cổ phiếu lớn. - Tối đa hóa lợi ích thu được cho chủ sở hữu do không bị hạn chế bởi biên độ dao động giá.
Nhược điểm	<p>Giá giao dịch phải nằm trong biên độ dao động giá của cổ phiếu NEEM tại ngày giao dịch.</p> <p>Thông tin về đợt chuyển nhượng không được công bố trên nhiều kênh thông tin đại chúng, nên ít nhà đầu tư được tiếp cận thông tin.</p> <p>Do số lượng cổ phiếu cần chuyển nhượng lớn, nên giao dịch trên sàn cổ phiếu theo hướng không có lợi cho người bán</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tham gia đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư bị giới hạn theo thông tin công bố; - Nhà đầu tư có thể bỏ cọc sau đấu giá, dẫn đến việc chào bán không thành công.

Như vậy, qua so sánh, có thể thấy việc chuyển nhượng vốn theo phương thức giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán (bán đấu giá công khai) có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phương thức chuyển nhượng trên sàn UPCOM. Do vậy, EVNNPC lựa chọn việc chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn UPCOM (đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận).

1.2. Phương án chào bán chi tiết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
- Tổ chức thực hiện: Với mong muốn thông tin về cuộc bán đấu giá cổ phần NEEM do EVNNPC sở hữu có thể thu hút các nhà đầu tư trong cả nước quan tâm, thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với vai trò tổ chức thực hiện đấu giá thông qua hệ thống đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán trên toàn quốc trực tiếp nhận đăng ký,

đặt cọc, thông báo kết quả, nhận thanh toán tiền mua chứng khoán và hoàn trả tiền đặt cọc cho NĐT, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá và tạo điều kiện thuận lợi cho các NĐT tham gia. Do đó, EVNNPC lựa chọn HNX là Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán dự kiến: 2.323.616 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của NEEM.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 23.236.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Tỷ lệ số lượng cổ phần chào bán/Tổng số lượng cổ phần sở hữu: 100%
- Giá bán cổ phiếu NEEM tại ngày đấu giá: Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho EVNNPC khi giao dịch ngoài sàn là giá được xác định theo quy định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận):
 - + Giá khởi điểm cổ phiếu NEEM theo giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là: 12.200 đồng/cổ phần (giá làm tròn theo phương pháp tài sản);
 - + Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn trên Sở giao dịch chứng khoán: Tại thời điểm lập phương án (tháng 7/2023), NEEM đang thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch tại Hệ thống giao dịch Upcom, do vậy chưa có giá tham chiếu.
 - + Tại thời điểm lập phương án chuyển nhượng vốn, cổ phiếu NEEM chưa giao dịch chính thức tại UPCOM, do đó, chưa có giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày HĐTV EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và chưa có giá tham chiếu trước ngày HĐTV EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày. Do vậy, giá khởi điểm chào bán sẽ căn cứ theo giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá là 12.200 đồng/cổ phần. Trường hợp mức giá 12.200 đồng/cổ phần thấp hơn giá tham chiếu bình quân của 30 ngày liên tiếp trước ngày HĐTV EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của cổ phiếu NEEM và/hoặc thấp hơn giá tham chiếu của cổ phiếu NEEM trước ngày HĐTV EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày thì giá khởi điểm được xác định lại theo mức giá cao nhất.
- Hình thức chào bán/Phương thức phân phối: Bán đấu giá công khai ra công chúng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Đối tượng chào bán: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn: Căn cứ các quy định pháp luật và Mục 4 Điều 1 về việc sửa đổi Điều lệ EVNNPC tại Quyết định số 115/QĐ-

HĐTV ngày 05/08/2022 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPC: “Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn EVNNPC đầu tư tại công ty sau khi EVN phê duyệt chủ trương; quyết định phương án chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại công ty theo danh mục chuyển nhượng vốn đầu tư đã được EVN phê duyệt”. Theo khoản 4, Điều 3, Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của EVN về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong EVN “Khi xây dựng phương án chuyển nhượng vốn, trường hợp giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được tính theo giá trị thực của phần vốn góp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhận vốn góp, hoặc theo giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần trên thị trường, hoặc theo giá đã được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, nhưng vẫn thấp hơn giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị và đơn vị đã thực hiện trích lập dự phòng, nhưng trích khoản dự phòng đã trích lập nhỏ hơn thì việc quyết định phương án chuyển nhượng vốn nhỏ hơn chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư ghi trên sổ kế toán với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được thì phải báo cáo HĐTV EVN/Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được là 28.348.115.200 đồng (tính theo giá khởi điểm đã được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định là 12.200 đồng/cổ phần), lớn hơn giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế của EVNNPC là 23.236.161.000 đồng, do đó cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của EVNNPC đầu tư tại NEEM là Hội đồng thành viên EVNNPC.

- Đăng ký mua cổ phần: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành.
- Phương thức xử lý số cổ phần không chào bán hết:
 - + Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng chưa bán hết thì thực hiện phương thức Chào bán cạnh tranh;
 - + Trường hợp Chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức Thỏa thuận (áp dụng trong trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư là đối tượng đã tham gia nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế phiên chào bán cạnh tranh).
- Thời gian dự kiến:
 - + Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện: Quý III/2023, ngay sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
 - + Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.
- + EVNNPC thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư dự kiến tối thiểu 20 (hai mươi) ngày và tối đa trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp bắt đầu có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, EVNNPC sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn việc phân phối cổ phiếu nhưng tối đa không quá 30 ngày và đảm bảo trong thời gian chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực (không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh) hoặc tính đến ngày ký

hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận).

+ Trong trường hợp Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà vẫn đang trong thời hạn phân phối cổ phiếu: EVNNPC sẽ thực hiện lại các bước theo quy định.

TT	Hạng mục công việc	Thời gian
I	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn	
1.	Xây dựng bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn	T
2.	Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt giá khởi điểm và Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn	T+5
3.	Hoàn thiện bộ hồ sơ (Ký + đóng dấu)	T-T+4
II	Nộp hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)	
4.	Nộp hồ sơ tới UBCKNN	T+5
5.	Giải trình, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN	T+10-T+30
6.	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán	T+36
III	Bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)	
A	Bán đấu giá thông thường	
7.	Nộp hồ sơ bán đấu giá tới HNX	T+36
8.	Làm việc với HNX thống nhất thời gian tổ chức đấu giá	T+39
9.	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành và thời gian bán đấu giá cổ phần (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán và 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá)	T+37 - T+44
10.	Tiếp nhận đơn đăng ký, nhận tiền đặt cọc, phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư	T+45 - T+60
11.	Tổ chức bán đấu giá	T+65
12.	Công bố kết quả bán đấu giá	T+66
13.	Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần	T+66 - T+70
14.	EVNNPC báo cáo UBCKNN, HNX về việc không còn là cổ đông lớn	T+66 - T+70
15.	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần	T+66 - T+70
IV	Báo cáo kết quả đấu giá	
16.	Thông qua kết quả bán đấu giá cổ phần	T+70
17.	Báo cáo UBCKNN về kết quả chào bán (kết quả bán đấu giá cổ phần)	T+70 - T+73
18.	Báo cáo Hội đồng thành viên EVNNPC kết quả bán đấu giá	T+70 - T+75
B	Chào bán cạnh tranh <i>(trong trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh)</i>	T+66 - T+90
	Kế hoạch triển khai tương tự như trường hợp bán đấu giá thông thường theo các bước công việc từ TT.9 đến TT.18	
C	Thỏa thuận <i>(trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận).</i>	T+66 - T+70
	Trong trường hợp bán đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận không thực hiện được, EVNNPC ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện báo cáo các Cơ quan có thẩm quyền.	

TỔNG
ÊN LƯ
ĐOÀ
VI
C
TRÁCH
IV KI

2. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán

- Căn cứ công văn số 5021/UBCK-PTTT ngày 27/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NEEM ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại NEEM là 0%.

- EVNNPC sẽ có văn bản đề nghị NEEM hỗ trợ EVNNPC có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NEEM là 0%, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại NEEM là 0%, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài quy định của NEEM không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.

- EVNNPC phải cam kết trong hồ sơ nộp UBCKNN sẽ tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần thông qua chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NEEM; phối hợp với NEEM, Đơn vị tổ chức đấu giá công khai/chào bán cạnh tranh/giao dịch thỏa thuận không phân phối cổ phiếu cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức (bao gồm cả tổ chức có tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài trên 50% vốn điều lệ) tại cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh/giao dịch thỏa thuận nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tuân thủ theo quy định pháp luật.

3. Đề xuất phê duyệt và triển khai thực hiện

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt nội dung sau:

i) Thông qua dự thảo phương án chào bán cổ phần tại NEEM do EVNNPC sở hữu được lập bởi Vietinbank Securities.

ii) Ban hành Quyết định gửi UBCKNN trong đó nội dung cam kết sẽ tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần thông qua chào bán cổ phiếu NEEM ra công chúng đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NEEM; phối hợp với NEEM, Đơn vị tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh/giao dịch thỏa thuận không phân phối cổ phiếu cho đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức (bao gồm cả tổ chức có tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài trên 50% vốn điều lệ) tại cuộc đấu giá công khai/chào bán cạnh tranh/giao dịch thỏa thuận nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tuân thủ theo quy định pháp luật.

iii) Giao Tổng giám đốc chỉ đạo, triển khai, ký các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phần ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

iv) Giao cho Người đại diện phối tại NEEM hợp triển khai thực hiện phương án chào bán theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc công khai, minh bạch và bảo toàn vốn góp.

0417
CÔNG TY
HIẾN
DIỆN
NĂM
S TY
HỮU
TP

Kính trình HĐQT Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban: KH, TCNS, KT, VT, ĐT, KD, KTTT, PC, QLĐT, THHĐTV, KTGS;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Thiện

